

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๖๑๐๒



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการทราบเกี่ยวกับการรับวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) จากผู้มีสิทธิให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ประกอบด้วย ๗ ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยเริ่มวางอุปกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในการดำเนินการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ฯ แต่อย่างใด และส่วนราชการสามารถเลือกธนาคารที่เป็นผู้มีสิทธิให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนอุปกรณ์ฯ ที่จะติดตั้งตามภารกิจของหน่วยงาน และให้ส่วนราชการลงนามในใบรับการติดตั้งวางอุปกรณ์ฯ ของธนาคาร ซึ่งไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบและรับมอบอุปกรณ์ฯ ระหว่างส่วนราชการกับธนาคารด้วย พร้อมทั้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณแจ้งข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กรมบัญชีกลางทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. การรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตดังกล่าว ส่วนราชการไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ธนาคารที่วางอุปกรณ์ฯ โดยค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะเบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมบัญชีกลาง

๒. การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ สำหรับการรับเงินผ่านบัตรเดบิต ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ให้รับผ่านเครื่อง EDC ตามข้อ ๑ และเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมจากงบประมาณของกรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐